

# เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ร่วมแสดงความ ยินดีกับฮาบีแทท กรุ๊ป ในโอกาสประกาศวิสัยทัศน์ ครั้งใหญ่ เพื่อก้าวสู่เบอร์ 1 ไลฟ์สไตล์อินเวสเมนต์



เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท นำโดยโอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณศิริมนัส เมืองรอด ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาด (ซ้ายสุด) ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ฮาบีแทท กรุ๊ป จำกัด นำโดยคุณชนินทร์ วานิชวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคุณศศิวิมล สุทธิบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (ขวาสุด) เนื่องในโอกาสจัดงานประกาศวิสัยทัศน์ครั้งใหญ่ สร้างมาตรฐานใหม่่อสังหาฯ เพื่อการลงทุน ภายใต้แนวคิด Invest Remarkably, Live Extraordinary ณ ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ฮาบีแทท กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียม มีโครงการที่ประสบความสำเร็จมากมายในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จัดงานประกาศวิสัยทัศน์ก้าวสู่ THE CREATOR OF LIFESTYLE INVESTMENT สร้างมาตรฐานใหม่ ตลาดอสังหาฯ เพื่อการลงทุน พร้อมเผยกลยุทธ์และจุดแข็งในการขับเคลื่อนองค์กร ผลักดันยอดขายแตะหมื่นล้าน โดยปัจจุบัน ฮาบีแทท กรุ๊ปมีโครงการที่พัฒนาร่วมกับเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ทจำนวนสองโครงการ คือ บลูเพียร์ บிடับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเล็กชั่น บาย เบสท์เวสเทิร์น และ เบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ เบย์เพียร์ พัทยา มี

กำหนดเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งทั้งสองโครงการต่างได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนผู้มีวิสัยทัศน์ อีกทั้งยังได้รับรางวัลการันตีในด้านการดีไซน์ อาทิ บลูเฟียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเล็คชั่นบาย เบสท์เวสเทิร์น ได้รับรางวัล “Best Low-Rise Architectural Design (Resort)” จากเวที Thailand Property Awards 2017 และล่าสุดเบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ เบย์เฟียร์ พัทยา ได้รับรางวัล “New Hotel Construction & Design - Thailand” จากเวที Asia Pacific Property Awards 2018 เป็นต้น

มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าว “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติ และขอร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทฮาบีแทท กรุ๊ป จำกัด ในโอกาสที่ประกาศวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กร โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่เบสท์เวสเทิร์นได้ร่วมงานกับฮาบีแทท กรุ๊ป เราทุกคนต่างเล็งเห็นและชื่นชมถึงวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญของฮาบีแทท กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ และมีโครงการที่ประสบความสำเร็จมากมายในประเทศไทย พวกเราต่างมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มที่ในการร่วมพัฒนาโครงการ บลูเฟียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเล็คชั่นบาย เบสท์เวสเทิร์น และ เบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ เบย์เฟียร์ พัทยา ที่จะเปิดประตูต้อนรับแขกในช่วงปี พ.ศ. 2563 นี้”